

SỐ 02 | 2024

BẢN TIN TUYÊN GIÁO

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HÀ GIANG



**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THẤY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2024)
VÀ 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIỂN PHÒNG (03/3/1959 - 03/3/2024),
35 NĂM NGÀY BIỂN PHÒNG TOÀN DÂN (03/3/1989 - 03/3/2024)**

(Phục vụ sinh hoạt Chi bộ)

BẢN TIN
TUYÊN GIÁO

Số tháng 2 - 2024

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Đ/c VƯƠNG NGỌC HÀ

*Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

Phụ trách nội dung:

Đ/c NGUYỄN VĂN HƯNG

*Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

Biên tập nội dung:

**PHÒNG THÔNG TIN
TUYÊN TRUYỀN**

Giấy phép xuất bản số: 05/GP-
XBTT Sở Thông tin và Truyền
thông Hà Giang cấp ngày
13/4/2023.

In tại Công ty CP In Hà Giang.

Khuôn khổ 14,5x20,5cm

Số lượng in 4.425 bản.

In xong và nộp lưu chiểu tháng
2/2024.

MỤC LỤC

Trang

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	1
Học tập Bác về "Tết trồng cây" mỗi khi xuân về	1
Thông tin trong tỉnh	3
Năm mới, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tạo động lực cho sự phát triển	13
Bộ đội biên phòng Hà Giang thực hiện phương châm "3 bám 4 cùng" giúp người dân ổn định cuộc sống	15
Ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân	16
Gương người tốt việc tốt	20
Người bác sĩ hết lòng vì sức khỏe cộng đồng	20
Đồn Biên phòng Bản Máy với mô hình vận động người có uy tín tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở	23
Sinh hoạt tư tưởng	26
Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong bài trừ những hành vi mê tín dị đoan, trục lợi, biến tướng trong tập quán đi lễ chùa đầu năm	26
Tin trong nước và thế giới	28
VĂN BẢN MỚI	32

Ảnh trang 1

*Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính
trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Việt Nam và các đại biểu với cán bộ Đồn
Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy*

ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác về “Tết trồng cây” mỗi khi xuân về

Mỗi khi Mùa xuân về, đều mang theo rất nhiều cung bậc cảm xúc và niềm hân hoan khác nhau. Xuân về, đất trời cũng rạo rực lên bởi cái thời tiết ấm áp, cây cối đâm chồi nở lộc. Xuân về cũng là thời điểm kết thúc năm cũ đầy biến động, mở ra một năm mới đầy hy vọng. Mỗi độ xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.



Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16/2/1969

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu và gần gũi với thiên nhiên. Nơi ở của người, đâu đâu cũng thấy bóng mát của cây cối, hương thơm cây cỏ, âm thanh muôn loài. Người trồng cây, nuôi chim, đào ao thả cá. Người sống và làm việc giữa những người bạn thiên nhiên tâm giao thân thiết, giữa những suy nghĩ cho vận mệnh nước nhà là những phút thả hồn vào muôn hoa vạn vật... Do vậy, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã phát động ngày “Tết trồng cây” với mong muốn: Trong 10 năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Bác đã từng nói “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”; câu thơ ấy đã thấm sâu vào tâm trí của hàng triệu trái tim con người Việt Nam, thôi thúc họ, nhắc nhở họ cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về thực hiện theo lời Bác dạy: “trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường”. Làm theo lời Bác, việc trồng cây là việc thường xuyên, là “một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng, tốn kém ít nhưng lợi ích rất nhiều và nhất là dù các cụ phụ lão đến các em nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia”. Theo Bác Hồ, trồng cây không phải là trồng cây gì đó cho có việc, mà “phải có kế hoạch trồng cây gì, ở đâu”. Tức là, không thể có những cách làm chung chung, những suy nghĩ nửa vời, trồng cây rồi bỏ

mặt, không chăm sóc. Bác không chỉ nêu rõ giá trị của việc trồng cây, gây rừng mà còn chỉ rõ những hậu quả và thiệt hại khi chặt phá rừng bừa bãi, khai thác không hợp lý: “Ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều” và “nếu rừng kiệt thì không còn gì và mất nguồn nước thì ruộng mất màu, gây ra lụt và hạn hán”. Chính vì thế mà Bác ví rừng là vàng và căn dặn: “Chớ lãng phí vàng mà phải bảo vệ vàng của chúng ta”... Trong bài viết cuối cùng của mình về Tết trồng cây ngày 05/02/1969, Bác nhắc tới “ích lợi to lớn cho kinh tế quốc phòng” của việc trồng cây gây rừng, và nhắc nhở “đồng bào các địa phương phải biến đồi trọc thành vườn cây”. Ngày mừng một Tết Kỷ Dậu (16/02/1969), trong mùa xuân cuối cùng của cuộc đời, Bác đã tự tay trồng một cây đa trên đồi cây xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (*nay thuộc Hà Nội*).

Từ lời kêu gọi của Người năm xưa, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước, cả dân tộc. Lời dạy của Người trở thành phong trào được các cấp ủy triển khai bằng hành động cụ thể trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được toàn Đảng, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động. Ngày 12/01/2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024. Đối với tỉnh Hà Giang, để phong trào học tập và làm theo Bác về “Tết trồng cây mỗi khi xuân về”, các cấp ủy, chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ngay sau Tết nguyên đán Giáp Thìn, nhằm thực hiện việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái, nâng cao giá trị đa dụng của rừng; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom, cây rừng đa tác dụng, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu kết hợp dưới tán rừng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng để cây trồng phát triển tốt; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn để đảm bảo chủ động cung cấp nguyên liệu bền vững và hợp pháp cho ngành chế biến gỗ, góp phần nâng cao năng suất, giá trị của rừng trồng và giá trị gia tăng của ngành chế biến gỗ.

Trong chuyến thăm tỉnh Hà Giang của Bác năm 1961, Bác đã dự Đại hội Đảng bộ và Đại hội sản xuất Hà Giang ngày 26/3/1961; buổi sáng ngày 27/3/1961, tại sân vận động thị xã Hà Giang (nay là Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang) đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh được gặp Bác Hồ. Tại đây Bác nói chuyện, khen ngợi những thành tích trong chiến đấu, lao động sản xuất và có 8 lời căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang, trong đó lời Bác dặn “*phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Trồng cây ăn quả và cây làm thuốc*”. Việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây - Xuân Giáp Thìn và trồng rừng năm 2024 chính là thực hiện việc hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là một việc làm ý nghĩa thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ và thực hiện Lời căn dặn của Người. Các cấp ủy chính quyền cần đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây tại địa phương, cơ quan đơn vị thực sự đạt chất lượng, hiệu quả để góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày một phát triển xanh, sạch, đẹp trong thời đại mới.

Vũ Hải

THÔNG TIN TRONG TỈNH

1. Thời sự - chính trị

- Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Sáng ngày 15/01/2024, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lớp học được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh với 67 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, địa phương. Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 15/01- 30/01/2024), các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt 22 chuyên đề (do BTV Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với tỉnh), đây là những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, quan trọng, có nhiều nội dung mới, mang tính thời sự, nhằm củng cố

kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các học viên có nhận thức đúng đắn và cách xử lý hiệu quả trong công tác.

- *Tình ủy gặp mặt cán bộ nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ*: Sáng ngày 19/01/2024, tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Tại hội nghị, các đồng chí nguyên là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã bày tỏ niềm vui với những thành quả đạt được của tỉnh trong năm qua. Đóng góp ý kiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; các đồng chí tập trung vào một số nội dung chính như: Cần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch. Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông; thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn cần nâng cao năng lực hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển...

- *Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh*: Chiều 23/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thảo luận, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2024 - 2030; đồng thời cho ý kiến vào các dự thảo chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (khóa XIII): Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, chương trình đảm bảo khách quan, toàn diện, thẳng thắn chỉ ra hạn

ché, để từ đó đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn; thảo luận kỹ hệ thống các chỉ tiêu, cân nhắc kỹ nguồn lực để tổ chức thực hiện. Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết sắp tới có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, tạo ra các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa, con người Hà Giang.

- *Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đầu Xuân các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy*: Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn - 2024, sáng ngày 15/2 (Tức mừng 6 Tết), các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Ngọc Hiệp đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 của các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Phát biểu với lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng vui mừng gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui, năm mới khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

- *Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang*: Chiều ngày 16/2, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi đi kiểm tra thực tế tiến độ và tặng quà động viên các nhà thầu thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang. Để đảm bảo tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh Hà Giang thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện

đúng phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thực hiện “3 ca, 4 kíp” để thực hiện vượt tiến độ. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng quy mô 4 làn xe và đang tập trung thi công. Mặc dù gặp thời tiết bất lợi nhưng tinh đã chỉ đạo sát sao, khắc phục khó khăn nên khối lượng hoàn thành trên 1.600 tỷ đồng.

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024: Sáng ngày 15/2, tức mừng 6 Tết, UBND thành phố Hà Giang tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây - Đòi đòi nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Cùng ngày, UBND huyện Yên Minh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự lễ phát động có đồng chí Hoàng Đình Phối, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Yên Minh; trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn - 2024, sáng ngày 16/2, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã dự Lễ Thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và phát động Tết trồng cây “Đòi đòi nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và xã Tả Lũng, huyện Mèo Vạc. Cùng dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Đồng Văn, Mèo Vạc...

- Tọa đàm nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh. Sáng ngày 02/2, tại hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức Chương trình tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng Quyền Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức

Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì buổi tọa đàm. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện ủy, thành ủy với trên 1.000 đại biểu tham dự. Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận, chia sẻ về các nội dung: Vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động trải nghiệm và các phong trào hành động cách mạng; phát huy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức cho đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; việc bảo tồn văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong thế hệ trẻ. Ngoài ra, trong buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã trao đổi về những bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm phát triển đảng viên trẻ; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ; động cơ, mục đích phấn đấu của đoàn viên, thanh niên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tại chương trình tọa đàm, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện bấm nút khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang.

- *Đền thờ các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng:* Nhân kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024), rất đông các đoàn người trong và ngoài tỉnh đến viếng, thắp hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ Mặt trận Vị Xuyên... Nơi đây, hơn 40 năm trước là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong cuộc chiến đấu này, đã có 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Cuộc chiến đã lùi xa, giờ đây, về thăm các đồng đội cũ, được gặp lại nhau, những người lính trẻ của Mặt trận Vị Xuyên năm nào đã cùng nhau ôn lại những ký ức của một thời hoa lửa. Họ kể về cuộc đời mình thời hậu chiến, về tình yêu, gia đình hay công việc. Khó có thể diễn tả được tâm trạng của mỗi người, nhưng trên

hết tất cả vẫn là niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt khi được chứng kiến sự hồi sinh, phát triển mạnh mẽ của Hà Giang trong 45 năm qua đã vượt qua gian khó, từng bước vươn lên, đổi mới, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu góp phần xây dựng mảnh đất phen dậu của Tổ quốc ngày càng phát triển.

- *Công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*: Sáng ngày 18/2, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phê duyệt, phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên 7.900 km². Quy hoạch xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hà Giang là tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8%/năm; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 22 - 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 29%; dịch vụ chiếm khoảng 43 - 44%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 6.000 tỷ đồng; khách du lịch đạt khoảng 5 triệu lượt người. Đến năm 2050, tỉnh Hà Giang là tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước, theo hướng xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện; giữ vị trí quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ về phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, du lịch và bảo đảm quốc phòng-an ninh.



Mã QR code phim, phóng sự Công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh cũng xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển; xác định phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; phương án tổ chức các hoạt động kinh tế-xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án quy hoạch

xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; xác định danh mục các dự án dự kiến ưu tiên thực hiện và các nhóm giải pháp chủ yếu...

2. Kinh tế, văn hóa - xã hội

- *Toàn tỉnh có 6.495 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp:* Theo số liệu thống kê từ Sở NN&PTNT: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Theo nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2025 có 6.500 hộ với trên 6.500 vườn có thu nhập khá. Sau 3 năm triển khai, đến nay đã có 6.495 hộ thực hiện, đạt 99,92% kế hoạch, trong đó có 3.030 hộ thực hiện theo Nghị quyết 58 của HĐND tỉnh; 3.465 hộ là các hộ khác (không phải hộ nghèo, cận nghèo, không thụ hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 58 của HĐND tỉnh). Tổng diện tích đã thực hiện là 262 ha với tổng kinh phí Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân cho các hộ nghèo, cận nghèo trên 90 tỷ đồng.

- *Chung tay mang Tết đến với người nghèo:* Theo số liệu của cơ quan chuyên môn, hiện toàn tỉnh có trên 9.300 đối tượng được chăm lo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 gồm: Người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng... Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội, ngay từ đầu tháng 12 Âm lịch, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các đối tượng nhận hỗ trợ, từ đó tham mưu tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội, cùng với chính sách Nhà nước, chăm lo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đồng thời tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền thông qua Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội khác. Thông qua các hoạt động, chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế đã góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, các tổ chức, cá

nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

- *Hà Giang có thêm 4 điểm du lịch và 01 làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP*: Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành các quyết định công nhận thêm 4 điểm du lịch và 01 làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo đó, các điểm du lịch mới được công nhận là: Làng văn hóa du lịch Nà Ràng (thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lũng); Bãi đá cổ Nám Dẩn (Thôn Nám Dẩn, xã Nám Dẩn); Làng văn hóa du lịch Quảng Hạ (thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên); Thác Tiên - Đèo Gió (thôn Ngam Lâm, xã Nám Dẩn) thuộc huyện Xín Mần và thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê.

- *Những bản làng lên sao OCOP*: Những bản, làng văn hóa du lịch nổi tiếng được du khách gần xa biết đến nhiều trên bản đồ du lịch Hà Giang là một phần “linh hồn” ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh. Sức hút bởi nét riêng đậm bản sắc văn hóa dân tộc của những bản làng như: Lô Lô Chải (Đồng Văn), Nậm Đăm (Quản Bạ), thôn Tha (thành phố Hà Giang).

- *Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế*: Sáng ngày 25/01, Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 đã tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 67 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố đề nghị công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT, ngày 9/3/2023 của Bộ Y tế. Các địa phương đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí đó là: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; hạ tầng; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; dân số - KHHGD; truyền thông - giáo dục sức khỏe; ứng dụng công nghệ thông tin...

Qua thẩm định có 67 xã, thị trấn đều đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai

thực hiện, những chỉ tiêu còn đạt thấp, chỉ tiêu bị trừ điểm... Kết quả, các thành viên Hội đồng đã đánh giá và bỏ phiếu, với 100% số phiếu công nhận 67 xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023.

- *Sau 4 tháng mở cửa*, Bảo tàng tỉnh đón trên 13 nghìn lượt khách tham quan. Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Giang Bùi Đức Tân cho biết, từ khi Bảo tàng tỉnh được khai trương và mở cửa chính thức ngày 01/9/2023 đến nay, Bảo tàng tỉnh đã đón trên 13.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

- *Khảo sát, tư vấn nâng cao chất lượng dịch vụ tại Làng văn hóa du lịch tiêu biểu thôn Lũng Cẩm Trên*. Từ ngày 19 - 22/01, Trung tâm Xúc tiến Du lịch (XTDL) Hà Giang phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp du lịch tiến hành khảo sát đánh giá và tư vấn dựa trên cơ sở tiềm năng đã có, đưa ra các phương án nâng cao chất lượng dịch vụ, các loại hình trải nghiệm để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan làng văn hóa du lịch (VHDL) tiêu biểu thôn Lũng Cẩm Trên ngày một chuyên nghiệp hơn. Tại buổi làm việc với UBND xã Sủng Là, HTX du lịch Lũng Cẩm Trên, lãnh đạo Trung tâm XTDL đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch bền vững cho Làng VHDL tiêu biểu thôn Lũng Cẩm Trên, như: Quy hoạch lại không gian các hoạt động của làng để tạo thành một chuỗi trải nghiệm cho khách du lịch với các hoạt động tham quan, mua sắm, trải nghiệm làng nghề, trải nghiệm ẩm thực truyền thống, tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống và chụp ảnh; thành lập các tổ, nhóm, câu lạc bộ để cùng nhau hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch cộng đồng trong thôn; thực hiện tốt công tác bảo tồn không gian làng và kiến trúc nhà truyền thống đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và đúng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

- *Hà Giang có 2 điểm du lịch và trải nghiệm được bình chọn Top 7 ấn tượng Việt Nam 2023*. “Thông qua các đề cử do các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên về các địa điểm ấn tượng, Tòa soạn Sài Gòn Tiếp Thị đã tổ chức cuộc bình chọn của độc giả trên trang web sgtiếpthi.vn. Với các hạng mục bình chọn, gồm: Top 7 công trình kiến trúc độc đáo năm 2023; Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung; Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng năm 2023; Top 7 điểm du lịch sinh thái 2023; Top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng 2023. Từ hơn 200 đề cử và 15.000 lượt bình chọn, Chương

trình đã tìm ra 35 điểm đến, trải nghiệm du lịch ấn tượng nhất trong cả nước. Qua kết quả, Hà Giang có 2 điểm được lọt vào trong các hạng mục bình chọn Top 7, đó là thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên lọt vào Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng; chèo thuyền du lịch kayak qua hẻm vực Tu Sản, huyện Mèo Vạc lọt Top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng.

3. An Ninh - Quốc phòng

- *Khai giảng lớp Đại học An ninh nhân dân tại Hà Giang:* Ngày 15/01, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang tổ chức khai giảng lớp Đại học An ninh nhân dân theo hình thức vừa làm vừa học - khóa 41 liên kết mở tại Công an tỉnh Hà Giang với 120 học viên đã trúng tuyển. Tại buổi lễ, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan của Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Học viện An ninh nhân dân tổ chức tốt công tác đào tạo theo đúng chương trình học tập và nội quy, quy chế của nhà trường; tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy để giáo viên và học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các học viên lớp học cần chủ động sắp xếp công việc chuyên môn tại đơn vị, tham gia đầy đủ đúng theo kế hoạch học tập của nhà trường; nêu cao ý thức, tinh thần tự giác trong học tập để hoàn thành xuất sắc chương trình khóa học đề ra; thường xuyên trau dồi, nghiên cứu, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế công tác.

- *Toàn tỉnh xây dựng, nhân rộng được 379 mô hình trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:* Năm 2023, toàn tỉnh xây dựng, nhân rộng được 379 mô hình trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TĐBVANTQ), nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 1.067 mô hình. Các mô hình thuộc các lĩnh vực như: Dân tộc, tôn giáo, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình Dòng họ Sùng tự quản về an ninh trật tự gắn với bài trừ hủ tục tại thôn Sùng Lũ, xã Lũng Chinh (Mèo Vạc); mô hình Bình yên nơi biên giới tại thôn Cao Sơn Thượng, xã Pố Lò (Hoàng Su Phì); mô hình Bản đạo, điểm sáng về an ninh, trật tự tại thôn Giè Thàng, xã Ché Là (Xín Mần); mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang); mô hình Cụm liên kết tự

quản đảm bảo an ninh, trật tự, tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng và hòa giải các vụ việc tại thôn Bản Mả, xã Mậu Long (Yên Minh).

- *Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện*: Ngày 13/01/2024, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Nội dung thi tập trung vào công tác quán triệt, giáo dục và nhận thức của mọi quân nhân về một số nội dung cơ bản trong mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu 2; công tác chuẩn bị về sổ sách, giáo án, bài giảng, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, tập huấn cán bộ; công tác chuẩn bị mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập, những sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện. Tham gia hội thi, các đơn vị đã đầu tư, chuẩn bị các nội dung đảm bảo nghiêm túc, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị có nhận thức tốt về nội dung, chỉ tiêu, định mức trong huấn luyện năm 2024 và các văn bản xây dựng chính quy, chấp hành, quản lý kỷ luật của Bộ, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh. Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng, kế hoạch, giáo án, bài giảng, sổ sách đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của các ngành; mô hình học cụ, vật chất huấn luyện bảo đảm đúng, đủ số lượng, đúng mẫu, kích thước quy định. Nhiều đơn vị có sự đầu tư làm mới các loại học cụ, vật chất bằng tôn, sắt bảo đảm bền, đẹp phục vụ huấn luyện đạt hiệu quả cao. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho Ban CHQS huyện Yên Minh, đồng thời trao các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội tham gia.

Nguồn: Báo Hà Giang

.....

Năm mới, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tạo động lực cho sự phát triển

Năm 2023 đi qua trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và biến đổi khí hậu... Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao mức sống cho Nhân dân.



Thi công xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng được cụ thể hóa với từng việc làm cụ thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò gương mẫu của đảng viên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 3,07%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 32 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu

đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều toàn tỉnh còn 42,74%, giảm 7,21% so với năm 2022... Các chương trình mục tiêu cơ bản được triển khai trong toàn tỉnh và bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch được làm mới, nâng cấp, sửa chữa. Từng bước hình thành hoạt động sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, phát triển theo hướng bền vững, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục... chuyển biến tích cực, điểm nhấn là định vị được nền văn hóa truyền thống của tỉnh Hà Giang trong nền văn hóa Việt Nam và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xác định rõ ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ vành đai văn hóa biên cương. Đảm bảo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; nhiều hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu từng bước xóa bỏ; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư được nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Tiếp tục phát huy kết quả to lớn, Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định năm 2024 là năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, quán triệt quan điểm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân để triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện sâu, rộng, hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; đẩy mạnh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường để phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển bền vững. Tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế để xây dựng các phương án, chiến lược phát triển ngành, vùng, lĩnh vực trọng điểm, lâu dài, hiệu quả; gắn với tiếp tục chỉ đạo khơi thông nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các công trình cải tạo, nâng cấp, làm mới đường giao thông, 03 chương trình mục tiêu quốc gia, các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... nhằm đẩy mạnh giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Với các chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,5%; GRDP bình quân đầu người 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,0%, tương ứng giảm 7.821 hộ...

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh kêu gọi phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhằm mang tới chất lượng dịch vụ công ngày càng hiệu lực, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn có thêm nhiều cách làm hay, kịp thời, chắc chắn, hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện, khuyến khích, lan tỏa, nhân rộng tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đông đảo người dân, doanh nghiệp trong kinh doanh, lao động, sản xuất để tạo ra những giá trị bền vững, những sản phẩm chất lượng, không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn chứa hàm lượng tri thức và văn hóa đặc trưng vùng miền, góp phần mang Hà Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước nhiều hơn.

Năm mới Giáp Thìn 2024 đang đến trong niềm vui hân hoan và phấn khởi, được thêu dệt từ những kết quả đã đạt được; từ khí thế lao động tập nập, nhộn nhịp, khẩn trương ngay từ những ngày làm việc đầu năm nhằm phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Từ không khí khẩn trương, hối hả trên các công trường

giao thông trọng điểm nhằm hoàn thành sớm tiến độ các hạng mục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại trong dịp Tết cổ truyền. Đặc biệt, còn đến từ hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024). Mùa xuân của đất trời hòa cùng mùa xuân của dân tộc càng được tô thắm hơn, hòa quyện bền chặt, tạo nên sức mạnh tổng hợp và vững chãi, làm động lực mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Hà Giang tiếp tục nỗ lực biến khó khăn thành cơ hội, phấn đấu với tinh thần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển xanh và năng động, nhanh và bền vững.

Hoàng Hằng

.....

Bộ đội Biên phòng Hà Giang thực hiện phương châm “3 bám 4 cùng” giúp người dân ổn định cuộc sống

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập ngày 03/3/1959; đây là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới. Hà Giang có đường biên giới dài 277,556 km, 442 cột mốc; gồm 7 huyện biên giới (Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đông Văn, Mèo Vạc); khu vực viên giới (KVBG) có 32 xã, 02 thị trấn cơ bản đều thuộc vùng III là vùng đặc biệt khó khăn. Toàn tuyến có 346 thôn, bản, trong đó có 123 thôn, bản giáp biên; tổng dân số 25.446 hộ/132.730 khẩu, thuộc 19 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống đan xen. Trong những năm qua các đồn biên phòng luôn thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), qua đó đã nắm vững địa bàn, xây dựng thể trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới của tỉnh.



Bộ đội Biên phòng Sơn Vi trao tặng bò cho hộ nghèo trên địa bàn xã

Các xã, thị trấn biên giới của tỉnh Hà Giang cơ bản đều có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân cư trên địa bàn chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số Mông, Dao, Nùng, Lô Lô... đời sống cơ bản phụ thuộc vào việc làm nương, rẫy; bên cạnh đó trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở mức cao... Trước tình hình đó Đảng

ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, vấn đề có tính then chốt đó là làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Quán triệt phương châm “ba bám, bốn cùng”, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BDBP tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt phương châm này và đã cùng với người dân xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như: Phối hợp xây dựng 04 Mô hình chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển; xây dựng Mô hình nuôi lợn nái luân chuyển tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh ban đầu hỗ trợ 100 triệu/10 hộ, nay đã luân chuyển sang 70 hộ; Mô hình “Cải tạo vườn tạp”, các đồn Biên phòng đang hỗ trợ và giúp đỡ 24 hộ/24 xã, thị trấn biên giới, đóng góp 2.347 ngày công, 81 triệu đồng hỗ trợ mua cây giống. Thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 13 hộ với tổng số tiền 826 triệu đồng, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn hỗ trợ làm nhà cho 2.118 hộ gia đình/14.786 ngày công. Triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn BP” tại 34 xã, thị trấn biên giới, đỡ đầu cho 47 cháu học sinh với số tiền trung bình 500.000 - 1.000.000 đồng/cháu/tháng; nhận nuôi 20 cháu làm con

nuôi đồn biên phòng, chăm lo 209 cháu học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Thực hiện Chương trình “Thầy giáo quân hàm xanh” đã mở được 02 lớp xóa mù chữ cho 35 học viên (địa bàn đồn BP Phó Bảng). Tham gia xây dựng các mô hình điểm về “dòng họ tự quản về an ninh, trật tự gắn với thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”. Ngoài ra đã chỉ đạo các đồn BP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân BP ấm lòng dân bản” và “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng BDBP tại 346 thôn/34 xã, thị trấn biên giới bằng nguồn kinh phí của đơn vị, địa phương và bằng nguồn vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 8 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phương châm “3 bám 4 cùng”, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức các lớp học tiếng Mông cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng để cán bộ, chiến sĩ có thể trao đổi, giao tiếp với đồng bào. Thông qua đó cán bộ biên phòng đã thực sự “bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào”. Công tác triển khai phương châm “3 bám 4 cùng” của Biên phòng tỉnh đã giúp người dân vùng biên ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang.

Minh Hoàng

.....

Ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, những năm qua, ngành y tế không ngừng đổi mới, đầu tư, ứng dụng thành công nhiều tiến bộ KHKT trong khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Xác định việc ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) có ý nghĩa quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, Ngành Y tế đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nhiều cơ

chế, chính sách hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị bệnh; khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chẩn đoán, điều trị gắn với áp dụng các kỹ thuật mới tại đơn vị y tế; chủ động đầu tư trang thiết bị, kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ; hàng loạt các kỹ thuật cao được triển khai thành công tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; đặc biệt, nhiều dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến được thực hiện thành công tại cơ sở, người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm thời gian, kinh phí, nâng cao hiệu quả điều trị. Năm 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng trên 130 kỹ thuật mới, 135 kỹ thuật cao và chuyển giao cho tuyến dưới 39 kỹ thuật. Nâng cao hoạt động khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở, đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Hiện nay, 100% cơ sở y tế đã ứng dụng hệ thống Telehealth trong tư vấn, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với các tuyến, giúp người dân vùng sâu, xa, khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, có chất lượng.



Hội chẩn trực tuyến với bác sĩ Bệnh viện Đại học y Hà Nội trong điều trị bệnh nhân

chứng sinh được cấp tự động; 17 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện sử dụng CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.

Các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh đều đạt và vượt các chỉ tiêu đăng ký, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để làm chủ KHKT và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; phối hợp triển khai nhiều dự án nghiên cứu nhằm tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng y tế;

trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị điển hình. Là bệnh viện hạng I với quy mô 750 giường bệnh, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn chú trọng phát triển, ứng dụng, làm chủ các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, từng bước hiện đại, hoàn chỉnh. Năm 2023, bệnh viện triển khai 27 dịch vụ kỹ thuật mới và nhiều kỹ thuật cao, kết hợp với chuyển giao cho tuyến dưới; trong đó, bệnh viện đang thực hiện nhiều kỹ thuật hiện đại tương đương tuyến Trung ương như: Hệ thống chụp mạch DSA, đặt máy tạo nhịp tạm thời, nong và đặt stent động mạch vành, chụp cắt lớp vi tính 64 dãy, thay khớp gối, thay khớp háng. Qua đó, chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng được nâng lên, năm 2023, tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 100%; bệnh nhân khám duy trì 600 lượt/ngày; điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng từ 650 - 750 bệnh nhân/ngày; tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 99%.

Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục khuyến khích phát huy các sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn có chất lượng; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; tạo đột phá một số kỹ thuật chuyên sâu ở các lĩnh vực mũi nhọn, cần thiết để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Biện Luận

.....

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Người bác sĩ hết lòng vì sức khỏe cộng đồng

Bác sĩ Nông Văn Huyền, Trưởng Phòng khám đa khoa - chuyên khoa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là một Bác sĩ luôn tâm huyết với ngành, tận tâm, chu đáo chăm sóc bệnh nhân, anh là một tấm gương sáng trong ngành y được mọi người yêu quý và học tập.

Sinh ra và lớn lên ở xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, năm 1993 anh Huyền tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang và nhận công tác tại Trạm sốt rét ký sinh trùng, côn trùng tỉnh. Thời kỳ đó dịch bệnh sốt rét ở Hà Giang còn khá phổ biến, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ anh đã cùng với các đồng nghiệp tới tận ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét như: Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, truyền thông, tầm màn

chống muỗi... Nhiều chuyên công tác dài ngày anh đã phải cùng ăn, cùng ở với người dân thôn, bản trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Những lúc đó anh đã luôn tự nhủ, mình phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi bệnh sốt rét trong cộng đồng. Để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2001 anh đã tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên và tiếp tục học nâng cao lên bác sĩ chuyên khoa I, Y học Dự phòng; năm 2009 anh được bổ nhiệm và phân công làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quang Bình. Năm 2013 anh được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, ngay khi được phân công nhiệm vụ, anh đã chủ động tham mưu cho tập thể Ban Giám đốc các kế hoạch để triển khai, giám sát các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; hỗ trợ triển khai các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone trên địa bàn tỉnh Hà Giang; bên cạnh đó anh luôn cố gắng không ngừng học tập, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè để cập nhật kịp thời kiến thức chuyên môn phục vụ tốt cho các nhiệm vụ được giao.



Bác sĩ Nông Văn Huyền, tư vấn cho người bệnh điều trị methadone

Anh chia sẻ: Những năm trước đây người bệnh HIV/AIDS đến cơ sở điều trị với áp lực tâm lý nặng nề, mặc cảm. Do đó việc quan trọng là cán bộ y tế cần thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi người để tư vấn động viên, chia sẻ với họ. Điều này sẽ giúp người bệnh ổn định tâm lý, lạc quan vượt qua mặc cảm từ đó họ mới hợp tác và tuân thủ điều trị. Vì vậy ngoài chuyên môn, thì tấm lòng, sự cảm

thông chia sẻ của bác sĩ điều trị sẽ trở thành điểm tựa giúp người bệnh vượt qua khó khăn, mặc cảm để ổn định cuộc sống. Còn đối với người bệnh điều trị methadone cần kiên trì, hỗ trợ tâm lý kịp thời sẽ giúp người bệnh điều trị ổn định lâu dài.

Đến năm 2018 bác sĩ Huyền được phân công nhiệm vụ Trưởng Phòng khám đa khoa-chuyên khoa, bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trên cương vị mới anh đã luôn nỗ lực cùng tập thể phòng khám thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tiêm

chúng, khám sàng lọc phát hiện bệnh, điều trị nghiện... Năm 2020 - 2021 khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, anh được phân công phụ trách và quản lý công tác điều hành tại chốt kiểm dịch liên ngành thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tại đây anh đã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ áo trắng xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Mới gần đây nhất khi dịch Bạch hầu xuất hiện tại huyện Mèo Vạc, anh đã cùng các đồng nghiệp có mặt để kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ y tế địa phương thực hiện tốt công tác điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng các ổ dịch; cách ly kịp thời các trường hợp mắc bệnh; thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn; tiến hành tiêm vắc xin cho các đối tượng trong độ tuổi... do đó Mèo Vạc đã chủ động kiểm soát được bệnh và không ngừng nâng cao nhận thức của người dân, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong công tác phòng, chống và đẩy lùi bệnh Bạch hầu tại địa phương.

Trải qua 30 năm công tác ở nhiều cương vị khác nhau, trên cương vị nào bác sĩ Nông Văn Huyền luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2018 anh được Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen có nhiều thành tích đóng góp trong chương trình điều trị bệnh nhân nghiện bằng thuốc methadone; năm 2013 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam; năm 2019 được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019); năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid - 19 năm 2020 - 2021; năm 2021 được Liên đoàn lao động tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và nhiều năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.... Tuy vậy, với anh sự tin yêu, quý mến của đồng nghiệp, của người bệnh là động lực, là phần thưởng quý giá để anh tiếp tục nỗ lực gấn bó hơn với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ngọc Ánh

Đồn Biên phòng Bản Máy với mô hình vận động người có uy tín tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Vận động người có uy tín tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng và củng cố sự vững mạnh của chính quyền ở miền biên ải là bài học hay về việc dùng người trong lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị lịch sử trong thời đại ngày nay và đã được cụ thể hóa trong nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta nhằm phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín ở khu vực biên giới. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, trong những năm vừa qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Bản Máy đã hết sức quan tâm, chú trọng đến công tác vận động đội ngũ người có uy tín tham gia thực hiện các nhiệm vụ trên.

Bản Máy là một xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, có đường biên giới dài 19,615 km tiếp giáp với trấn Đô Long, huyện Mã Quan, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của huyện. Những năm vừa qua, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Đồn BP Bản Máy tuần tra cùng với các chú, các bác là người có uy tín đã trở nên quen thuộc đối với người dân nơi đây.



Bác Hoàng Xín Phủ tuần tra bảo vệ biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy

Bác Hoàng Xín Phủ, nguyên là chủ tịch xã cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên cương này, được trực tiếp tham gia đấu tranh bảo vệ biên giới qua các thời kỳ nên rất quý trọng mỗi tấc đất nơi đây. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn dành thời gian để đi tuần tra biên giới cùng các chú Bộ đội Biên phòng. Tôi muốn đóng góp chút sức lực của mình để cùng các đồng chí biên phòng vận động Nhân dân thực

hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”. Hình ảnh các bác, các chú cao tuổi là người có uy tín cùng tuần tra bảo vệ biên giới đã có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng các

dân tộc nơi đây cũng như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy. Đồng chí Thượng úy Trần Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng chia sẻ: “Trên những chặng đường tuần tra, chúng tôi thường được nghe các bác kể về những năm tháng chiến đấu kiên cường để bảo vệ biên giới của bộ đội và Nhân dân ta, được nghe cả về những mối quan hệ dân tộc tốt đẹp giữa hai bên biên giới. Chúng tôi như được truyền thêm sức mạnh, niềm tin và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của đồn sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản thường xuyên vận động người có uy tín là đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, tích cực đóng góp tham mưu cho chi bộ, đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng, củng cố chi bộ, ban quản lý các thôn, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế chính trị, xã hội.

Đồng chí Thượng tá Đặng Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Đồn BP Bản Máy cho biết: “Để vận động được người có uy tín trên địa bàn tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Đảng ủy đồn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo các bộ phận thuộc quyền trong việc nắm, tuyên truyền, thuyết phục đội ngũ người có uy tín trên địa bàn xã tham gia các phong trào của địa phương, tổ chức thành hội, bồi dưỡng kiến thức, ý thức trách nhiệm để họ có kỹ năng, nhiệt huyết, có cách làm đúng đắn, hiệu quả trong việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, đồn biên phòng vận động Nhân dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, củng cố hệ thống chính trị cơ sở”.

Kết quả trong năm 2023, Đồn BP Bản Máy đã phối hợp với các lực lượng và người có uy tín trên địa bàn tuần tra được 25 lần/138 lượt người; tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 48 buổi/1.548 lượt người nghe; người uy tín đã cung cấp 59 tin về tình hình biên giới, ANCT - TTATXH trên địa bàn; phát hiện, tham mưu bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được 07 đồng chí cho 04 chi bộ thôn bản; duy trì hiệu quả 10 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; kiện toàn 04 ban công tác mặt trận thôn. Do đó, trong năm vừa qua, chủ quyền, an ninh biên giới quốc

gia được giữ vững, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động nề nếp, hiệu quả; vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANCT – TTATXH của đơn vị ở khu vực biên giới được khẳng định và giữ vững.

Để có được những kết quả trên, trong năm vừa qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, ban chỉ huy cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong việc vận động người có uy tín tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy xã thông qua quy chế phối hợp để triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người có uy tín trên địa bàn như khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà nhân các dịp lễ, tết, giúp đỡ cải tạo vườn tạp, thu hoạch mùa vụ, tham mưu giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, động viên khen thưởng kịp thời đúng quy định; làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng bài học lịch sử của cha ông trong quá trình dựng nước và giữ nước, vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới, đặc biệt là Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã và đang được cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy tích cực thực hiện thông qua việc vận động người có uy tín tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Năm tháng trôi qua, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đến và đi nhưng “những cột mốc sống” thực thụ, những “điểm tựa bản làng” vẫn hiên ngang còn đó như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho quân và dân nơi đây trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc.

Kim Khánh (BCHBP)

.....

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong bài trừ những hành vi mê tín dị đoan, trục lợi, biến tướng trong tập quán đi lễ chùa đầu năm

Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngoài ý nghĩa là dịp để nghỉ ngơi, gia đình quây quần, sum họp, cùng nhau tưởng nhớ, cúng bái gia tiên, nhiều người còn dành thời gian để chiêm bái các đền, chùa gần xa. Đi lễ chùa đầu năm, mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhưng trên tất cả, hầu như ai cũng muốn đến chùa để bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh, hướng đến những điều tốt đẹp hơn, an nhiên và thanh tịnh.

Tuy nhiên hiện nay, trước ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, nhiều nghi lễ, thủ tục tín ngưỡng bị biến tướng, không còn mang giá trị văn hoá truyền thống, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thậm chí bị thổi phồng thành mê tín dị đoan, vi phạm quy định của pháp luật bởi một số tổ chức, cá nhân để trục lợi. Trong đó, có một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng tham gia, cổ súy cho những hành vi lệch lạc đó; đã gây phản cảm và nhiều luồng dư luận bức xúc trong xã hội.

Điển hình, phổ biến nhất là còn tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi lễ chùa dâng sao giải hạn. Trên thực tế hiện nay, việc lễ cúng dâng sao giải hạn đang ngày càng phát triển về quy mô và số lượng, với có nhiều biến tướng mê tín. Nhiều ngôi chùa, đền, phủ những ngày này luôn trong tình trạng quá tải người đến đăng ký dâng sao giải hạn dịp đầu năm. Cảnh tượng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người chen lấn xô đẩy, nhận chỗ từ sớm ngồi tràn lòng đường, xếp hàng dài cả cây số những người ở xa thì vái vọng dâng sao hay những sân đền, chùa chật nghẽn, người người xô đẩy nhau, tạo hình ảnh phản cảm trầm trọng. Khoa học đã chứng minh, mỗi vì sao đều là thực thể vật chất cụ thể, là các hành tinh trong vũ trụ, nên không thể nói dâng lễ cúng các vì sao thì sẽ tránh được tai nạn, ốm đau, mất tiền của... Việc cán bộ, đảng viên dâng sao giải hạn không những đi ngược lại khoa học, mà còn tạo ảnh hưởng lớn đến nhận thức, hành vi của người dân, khiến họ cùng làm

theo. Hậu quả là không chỉ khiến các gia đình tốn kém tiền của mà còn có thể dẫn đến sự mất mát niềm tin, thiếu những định hướng đúng đắn. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh khẳng định, Phật giáo luôn lên án các hành vi mê tín dị đoan trong đó có cúng sao giải hạn, xem bói, xem ngày tốt xấu... Trong cuốn “Bước đầu học Phật”, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã khẳng định: “Lệ cúng sao hạn, thật là lạc hậu lỗi thời, sao là những hành tinh cách xa chúng ta bao nhiêu ngàn cây số. Nó là cái gì mà chúng ta phải cúng”.

Bên cạnh đó, lại có tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, một số cán bộ, lãnh đạo các cấp lại đi lễ chùa với những “mâm cao cỗ đầy” hậu hĩnh; những đồ hàng mã xa xỉ, đắt tiền hoặc làm lễ riêng với số tiền lớn để “cầu danh, cầu lợi”. Thực chất, có thể nhận ra luôn đây là hành vi trục lợi tín ngưỡng, buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan. Việc đi lễ chùa của người Việt từ bao đời nay, là sự thành tâm. Người đến lễ chùa với đồ lễ nhẹ nhàng, được chăm chút, bày biện với sự thành kính, đáng quý nhất là những lễ vật tự mình chuẩn bị, tự nhiên, sạch sẽ, thanh tịnh. Chứ không phải những mâm lễ được đặt hàng xô bồ, làm một cách thương mại, không có sự thành kính. Việc bỏ ra hàng chục triệu đồng để sắm lễ hay dâng cho những người nhà chùa để làm lễ giải hạn không chỉ làm cho việc đi lễ chùa truyền thống bị biến dạng, méo mó, mà còn vô tình “tiếp tay” cho hành vi thương mại hoá hoạt động tín ngưỡng; “tiêm nhiễm” thêm tư tưởng “buôn thần, bán thánh” cho một bộ phận người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin; cổ súy cho tư tưởng “cầu danh, cầu lợi” một cách thái quá, mù quáng cho một bộ phận Nhân dân.

Trên thực tế, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang đa phần theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên, thờ thần (thần sông, thần núi, thần mưa..), cơ bản, không có nhiều người đi lễ chùa đầu năm. Những thập niên gần đây, với sự tăng cường truyền giáo của các tôn giáo lớn, sự phai nhạt thực hành tín ngưỡng truyền thống, sự tiếp biến sinh hoạt tín ngưỡng của các dân tộc khác... Theo đó, đã phổ biến rộng thói quen đi lễ chùa đầu năm và dâng sao giải hạn. Trong đó, có một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi lễ chùa đầu năm và tham gia vào các hành vi mê tín dị đoan như bói

toán, dâng sao giải hạn, lễ lạt hậu hĩnh để cầu danh, cầu lợi... gây tổn kém vật chất, lãng phí thời gian, lơ là công tác chuyên môn.

Có thể nói, việc đi lễ chùa để thỏa mãn niềm tin tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần chính đáng của con người. Nhưng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp - là người đại diện cho cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước - thì cần phải cẩn trọng. Sự tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên bằng những hình ảnh tích cực, nhân văn của mình trong lễ hội, như: Tuân thủ các quy định, hương ước, phong tục, tập quán, nghi thức, nghi lễ tốt đẹp trong lễ hội, triệt để chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... thì sẽ có sức ảnh hưởng rất tích cực đến thái độ, ý thức, tình cảm, niềm tin tốt đẹp của người dân, tạo nên hình ảnh đẹp và hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tín ngưỡng ngày càng lành mạnh, văn minh.

Hoàng Hằng

TIN TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI

1. Tin hoạt động trong nước

- Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam: Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank - Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23/1 đến ngày 24/01/2024. Ngày 23/01/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống và Phu nhân Cộng hòa Liên bang Đức. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm cấp cao.

- Sáng ngày 29/01, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu

tại Hà Nội nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Cuộc gặp mặt do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

- Sáng 28/1, tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án xây dựng Đường dây tải điện 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phó Núi (Hưng Yên) - Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài.

- Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Toàn văn bài viết đã được đăng tải trên các báo điện tử.

- Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), tối ngày 01/02, lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII (năm 2023) - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội. Từ 120 tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo xét chọn, Hội đồng Chung khảo đã xem xét, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 6 giải chuyên đề, 30 giải Khuyến khích. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu và trao giải cho các tác giả đạt giải cao nhất. Cùng dự buổi lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

2. Hoạt động đối ngoại

Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024

Chiều ngày 28/01, nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Luang Prabang (Lào), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những thành tựu đạt được trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đánh giá cao hợp tác tin cậy,

hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian gần đây; thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn về ngoại giao kinh tế, hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Lào trong công tác đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024; phối hợp chặt chẽ với Lào trong việc thúc đẩy Kế hoạch Chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và UAE

Chiều ngày 25/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Kinh tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của UAE dành cho đoàn Việt Nam nhân dịp tham dự COP28; chúc mừng thành công của COP28, khẳng định uy tín, vai trò, vị thế của UAE và cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ UAE tổ chức các sự kiện quốc tế khác. Thủ tướng nêu rõ, 2023 là một năm thành công trong quan hệ Việt Nam - UAE, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống UAE sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi cho biết, UAE cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các nội dung, lĩnh vực mà Thủ tướng đã có ý kiến, trong đó có việc đàm phán CEPA, nghiên cứu đàm phán hiệp định bảo hộ đầu tư, hợp tác bóng đá, tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp UAE hợp tác, đầu tư với Việt Nam theo hướng nâng cao hơn giá trị gia tăng.

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu, UAE muốn đóng vai trò là một trong những nhà cung ứng bền vững với Việt Nam, ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi khẳng định.

3. Tình hình thế giới

- Ngày 18/1, Liên hợp quốc (LHQ) và Mỹ đã hối thúc Iran và Pakistan kiềm chế sau khi hai quốc gia láng giềng Nam Á này thực hiện các vụ không kích gây thương vong nhằm vào lực lượng phiến quân bên trong lãnh thổ của nhau. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi Chính phủ Iran và Pakistan “kiềm chế tối đa”, đồng

thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công quân sự lẫn nhau giữa hai nước này.

Cùng ngày, Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang theo dõi sát tình hình và giữ liên lạc với giới chức Pakistan. Ông Kirby nêu rõ: “Đây là hai quốc gia vũ trang tốt và chúng tôi không muốn thấy tình hình leo thang hơn nữa”.

- Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/1 cho biết trong vòng 24 giờ qua hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ thành công 2 tên lửa Tochka-U, 1 bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất, 18 rocket từ hệ thống rocket phóng loạt HIMARS của Mỹ và Vampire của CH Séc, cũng như 91 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tổng cộng 567 máy bay quân sự, 265 trực thăng và 10.870 UAV của Ukraine đã bị phá hủy.

Ngày 01/02, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục tăng chi để xây dựng các con đường gần biên giới Trung Quốc sau khi chi thêm 30% cho mục đích này trong năm tài chính 2023 so với kế hoạch, với lý do căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ dành 65 tỷ rupee (783,41 triệu USD), nhiều hơn so với số tiền được phân bổ ban đầu là 50 tỷ rupee trong năm nay cho Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) - cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng những con đường biên giới trong năm tới "trong bối cảnh nhận thức về mối đe dọa tiếp tục phải đối mặt ở biên giới Ấn-Trung”.

- 26 quốc gia EU kêu gọi tạm ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza: Ngày 19/2, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết 26 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã kêu gọi tạm ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, điều mà nhiều người cho là sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững” ở Dải Gaza.

Nguồn: TTXVN

VĂN BẢN MỚI

Thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Ban Biên tập gửi các chi bộ mã QR code để truy cập một số văn bản mới để phục vụ công tác quán triệt, học tập tại chi bộ.



Danh mục tài liệu

1. Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

2. Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Quyết định số 1339/QĐ-TTg, ngày 13/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

4. Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

HỘP THƯ

Trong tháng qua, Ban biên tập đã nhận thư, bài của các cộng tác viên. Ban biên tập trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các đồng chí. Bài viết xin gửi về địa chỉ Phòng Thông tin - Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang hoặc hộp thư điện tử bantinnoibohg@gmail.com.

Ban biên tập

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIẠN TỚI

1. Tập trung tuyên truyền một số luật sửa đổi bổ sung được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn)...

2. Tuyên truyền, phổ biến công tác triển khai và kết quả phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; công tác triển khai và kết quả nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, công tác cải cách tư pháp; phong trào “*Thi đua thực hiện văn hóa công sở*”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhấn mạnh nội dung cốt lõi, ý nghĩa và nhiệm vụ cụ thể thực hiện chuyên đề học tập năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân*”, gắn với nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị; tiếp tục tôn vinh nhân nhân rộng những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt ở các cấp, các ngành.

4. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia cuộc phát động Tết trồng cây “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại các đơn vị, địa phương.

5. Tiếp tục tuyên truyền người dân tích cực bài trừ phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu, các hoạt động tín ngưỡng, mê tín dị đoan gây tốn kém về tiền của, thời gian, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

6. Tuyên truyền kết quả công tác tuyển quân, lễ giao nhận quân đầu năm 2024; thông tin kế hoạch và kết quả hoạt động đưa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ của tỉnh, địa phương. Nhấn mạnh thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp ... mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.

7. Thông tin, tuyên truyền đậm nét phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ III và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2024.

8. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong cuối tháng 02 và đầu tháng 3/2024: kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024); 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)...



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường thôn Bản Hình. Ảnh: Văn Nghị



Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thảo Hồng Sơn tham gia trồng cây tại xã Lũng Cú. Ảnh: Văn Nghị



Link cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
<http://tuyengiao.hagiang.gov.vn/>